



# ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๐.๕/๕๖

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ

หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

เรื่อง (อนุเมจิ)

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอ  
เชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๕๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เสนอสรุปผลการดำเนินการ  
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงาน  
ด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ โดยกระทรวงคมนาคม  
มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ด้านการบริหารจัดการ ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณายกระดับด้านชุมชนให้มีบทบาทในการตรวจตราและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดเสี่ยงต่อการ  
เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจุดตัดระหว่างถนนและทางรถไฟบริเวณทางลัดผ่าน และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมจราจรขั้นที่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนในการข้ามทางรถไฟ

๒. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน

๑) ควรพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหา  
และรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถรับรู้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

๒) ควรให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานในการให้ความรู้และการจัดทำหลักสูตรด้าน  
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยและวินัยจราจร  
ในการขับขี่แก่เด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๔๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ adisorn.k@mot.go.th